



๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว(ล) ๓๔๓๓๘ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว มีความเห็น ดังนี้

๑. เห็นชอบในหลักการของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี ๒๕๖๒ ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย (๑) มาตรการส่งเสริมการบริโภคภายในประเทศ “ชิมช้อปใช้” (๒) มาตรการลดภาระภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย (๓) มาตรการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. และ (๔) มาตรการการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน (Front Load) เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนให้สามารถดำรงชีพได้ในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี ๒๕๖๒ อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการบริโภคจะให้ผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้น ดังนั้น มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการใช้จ่ายจึงควรดำเนินการควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้กรอบการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ นอกจากนี้ เห็นสมควรให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์และความคุ้มค่าของมาตรการ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการรายงานผลการดำเนินการให้คณะกรรมการรัฐมนตรีทราบต่อไป

๒. เห็นควรให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีห้องชุด ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนด และร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการรัฐมนตรีกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒

E-mail : Surapol@nesdc.go.th

